



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินมิชอบ
ของเทศบาลตำบลร่วมจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่วมจิต			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๒.ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถให้เป็นปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด
๒	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ต่ำ	๑.สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน เพื่อให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓	งานควบคุมงานก่อสร้าง	ต่ำ	๑.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ ๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๕.ใช้งบประมาณกับโครงการที่มีความเร่งด่วน

หมายเหตุ : เทศบาลตำบลร่วมจิต ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลร่วมจิต รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

๑. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
๒. ทางเว็บไซต์ www.ruamjit.go.th หัวข้อ ร้องเรียนการทุจริต
๓. โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๐๖๐๑๐ , ๐๕๕-๔๐๖๑๙๙ , ๐๕๕-๔๐๖๐๕๓

แบบร้องเรียนการทุจริต

kanlayakonk41981@gmail.com **ส่งข้อมูล**

ไม่ซ้ำนามสกุล

* ระบุว่าเป็นศาลากลางที่จำเป็น

ชื่อ-สกุล *

ศาลากลางของคุณ

อายุ *

ศาลากลางของคุณ

เบอร์โทรศัพท์ *

ศาลากลางของคุณ

ขอสิทธิแก้ไข